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พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เผยภายหลังการตรวจเยี่ยม ร.ร.อนุบาลปทุมธานี
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ว่า ได้รับรายงานว่าการดำเนินการในภาพรวมโรงเรียนทั้ง 4,100
โรงมีความพร้อม ซึ่งไม่น่าห่วง แต่ที่เป็นห่วงคือโรงเรียนที่จะเข้าร่วมในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีจำนวนมาก
หากเป็นไปได้ตนอยากจะขยายให้ครบทั้ง 3 หมื่นโรงทั่วประเทศ
แต่ก็ต้องตระหนักถึงความพร้อมของครูและโรงเรียนด้วย โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้น
จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดูความพร้อมของโรงเรียนที่เหลือ
หากโรงเรียนใดที่ครูไม่พร้อม สพฐ.อาจต้องกำหนดรูปแบบลงไปช่วย อย่างไรก็ตาม
เท่าที่ดูเชื่อว่าเด็กมีความสุขกับกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
แต่ที่ตนอยากรู้คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กว่าจะดีขึ้นหรือไม่หลังจากที่มีการจัดกิจกรรมตามนโยบายดังกล่าว

ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า
จะมีการประเมินผลทั้งระดับเขตพื้นที่และจากส่วนกลางทุกเดือน และสรุปผลเพื่อประเมินในเดือน เม.ย.59 เสนอ
รมว.ศธ.เพื่อขยายผลต่อไป.
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